

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย, ลดความเสี่ยงรอตัวเลขจีดีพีสหรัฐคืนนี้

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย โดยนักลงทุนบางส่วนลดความเสี่ยงก่อนการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ และผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนนี้

*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินหลักในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย แต่ยังไม่เห็นเหตุผลในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่เทรดเดอร์ในต่างประเทศ คาดว่าการโอนเงินกลับประเทศในช่วงปลายเดือนของบริษัทสหรัฐ อาจเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์

*นักลงทุนในตลาดยังคงหวังว่า ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2/57 ของสหรัฐ จะบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวขึ้นจากภาวะชะลอตัวอย่างมาก และเฟดจะส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อใด

*นักวิเคราะห์ในผลสำรวจของรอยเตอร์คาดว่า จีดีพีสหรัฐจะเพิ่มขึ้น 3.0% ในไตรมาส 2 โดยฟื้นตัวขึ้นจากที่หดตัวลง 2.9% เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวจัดในไตรมาสแรก

*แต่เทรดเดอร์ระบุว่า หากจีดีพีสหรัฐในไตรมาส 2 ออกมาเติบโตน้อยกว่า 3% จะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบ และอาจจะทำให้ดอลลาร์ดิ่งลงได้

*นักวิเคราะห์ คาดด้วยว่า เฟดจะลดโครงการซื้อพันธบัตรลงอีก 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์ค่อนข้างแน่นอน แต่ตลาดจะจับตาดูว่า เฟดจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเมื่อใด

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.816 บาท

*08.12 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.84/86 จาก 31.80/83 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.805/875 จาก 31.80/82 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.09/11 จาก 102.11 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3412/16 จาก 1.3409 เมื่อวาน

"ตลาดยังคงค่อนข้างเงียบอยู่ หลักๆคงรอดตัวเลขจีดีพีสหรัฐคืนนี้ แล้วก็ตัวเลข
จ้างงานในศุกร์ ว่าจะจะเป็นปัจจัยให้ตลาดไปในทางไหน วันนี้ก็ยังไม่แน่ชัด
ไปก่อน" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในเช้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย จากการที่นักลงทุนบางส่วน
ลดความเสี่ยงก่อนการเปิดเผยตัวเลขจีดีพีสหรัฐในคืนนี้ แต่ภาพรวมยังน่าจะเป็นแกว่งตัว
ในกรอบแคบต่อไป เพื่อรอข้อมูลใหม่จากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุน หลังเงินทุนไหลเข้า
เริ่มชะลอกลงไปในช่วงนี้

ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 31.80 และแนวรับที่ 31.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้